

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : ๒4 ธ.ค. 2561 Page :

4

No :

61003134

## ปตท.เปิด'กาแฟ อเมซอน'คนพิการ หากสำเร็จนำโมเดลนี้ขยายเพิ่ม

**ผู้จัดการรายวัน360** - ปตท.นำร่องเปิดร้านกาแฟ อเมซอนสำหรับผู้พิการ ได้เข้ามาทำงาน คาดประเดิมสาขาแรกที่มหิดล ศาลายา ซึ่งหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะขยายไปยังสาขาอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการมีอาชีพสร้างรายได้

นายสุชาติ ระมาต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปีที่ร้านกาแฟ อเมซอนจะเปิด ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับบริษัทสถานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบร้านกาแฟ อเมซอน สำหรับคนพิการให้สามารถเข้ามาทำงานในร้านกาแฟ อเมซอนได้

โดยเบื้องต้นจะเปิดสาขาแรกที่สถาบันการศึกษา ก่อน หลังจากนั้น จะขยายไปทำเลอื่น ๆ ที่สะดวกต่อการเดินทางมาทำงานของพนักงาน ผู้พิการ

เบื้องต้นจำเป็นต้องดีไซน์ร้านกาแฟ อเมซอนใหม่ให้เหมาะสม รวมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อในการทำงานของพนักงานพิการในการให้บริการต่อลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อ โดยยังคงมาตรฐานความเป็นกาแฟ อเมซอนอยู่ คาดว่าจะเปิดที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นแห่งแรก เนื่องจากมีความพร้อมสุด โดยปีนี้จะเปิด 1-2 สาขาแล้วประเมินผลคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายปี 2561

"แม้ว่า ปตท.จะนำร่องเปิดร้านกาแฟ อเมซอนสำหรับคนพิการ ที่สถาบันการศึกษาเพราะมีน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่พิการก็อยากเปิดโอกาสให้หน่อยๆ ได้มีประสบการณ์และมีรายได้เสริม แต่การบริหารร้านกาแฟ อเมซอนก็ต้องมีกำไร เลี้ยงตัวเองได้"

หลังจากนั้น หากแนวการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จก็มองโอกาสที่จะใช้โมเดลนี้ไปยังร้านกาแฟ อเมซอนอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นช่องทางให้คนพิการสามารถมีงานเลี้ยงชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป

นอกจากนี้ ปตท.เตรียมเปิดสถานีบริการน้ำมันสำหรับรถบรรทุก และรถขนส่งขนาดใหญ่ (Truck Station) ประมาณ 3-4 แห่งในปีนี้เป็นจุดพักให้รถขนาดใหญ่โดยจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าปกติ และมีธุรกิจเสริมครบถ้วนเหมือนสถานีบริการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟอเมซอน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งห้องอาบน้ำที่แยกสัดส่วนระหว่างชาย-หญิงชัดเจน

บริษัท สถานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นความร่วมมือของ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนและประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ

โดยสถานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นในปลายปลายปี 2560 มีทุนจดทะเบียนประมาณ 10 ล้านบาท โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10 และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ร้อยละ 10.